

สงสัยปมเช่าที่โยงกระตึงตายซ้ำรอยปี'41วางยาพิษ'ข้าง'

เร่งสอบเหตุกระตึงกูยบุรีตาย 18 ตัว เจอประเด็นต้องสงสัยเพิ่ม เหตุ อบจ.ประจวบฯเช่าที่ดินกรมป่าไม้ 30 ปี แต่ถูกนายทุนภาคใต้ซื้อสิทธิจากชาวบ้านปลูกยางพารา-ปาล์มน้ำมัน (อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1

กระตึง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานมูลนิธิข้างป่าบ้านพ้อ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบหาสาเหตุการตายของกระตึงทั้ง 18 ตัว ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าขณะนี้ทราบว่าผู้บริหารระดับสูงของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อยู่ระหว่างการตรวจสอบความขัดแย้งระหว่างข้าราชการอุทยานกุยบุรี และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี ที่มีการระบุว่าอาจจะเป็นสาเหตุการตายของกระตึง 18 ตัว โดยคาดว่าจะเสนอผลการสอบจะแล้วเสร็จในราวกลางเดือนนี้

นายพงษ์พันธ์กล่าวว่า มีการระบุว่า หากผลการสอบสวนสรุปว่าทั้งสองหน่วยงานไม่มีความขัดแย้ง และไม่ส่งผลกระทบต่อตายของกระตึง จะมีการเสนอให้ย้ายนายกมล อุ่นใจ อดีตหัวหน้าโครงการอนุรักษ์และนายปรีชา วิทย์พันธ์ อดีตหัวหน้าอุทยานกุยบุรี ที่ถูกย้ายออกจากพื้นที่ให้กลับมารับตำแหน่งเดิม นั่น เป็นเรื่องที่จะทำให้การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ต.หาดขาม ในนาม 13 องค์กรเครือข่ายฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในการรักษาสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม แต่ขณะนี้ทุกฝ่ายยังรอผลการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตายของซากกระตึงว่า เกิดจากธรรมชาติของสัตว์ป่าหรือการกระทำของมนุษย์

“นายปรีชา เพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง 1 ปี 2 เดือน และเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน ซึ่งต้องการให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ส่วนกรณีที่มีการระบุว่า ที่ผ่านมาในอุทยานฯ มีผลประโยชน์จากการนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาชมข้าง

ป่าและกระตึง เป็นมูลค่าปีละกว่า 100 ล้านบาท นั้น โดยเก็บค่าทัวร์หัวละ 6,000 บาท ยอมรับว่า ไม่ทราบข้อเท็จจริง เนื่องจากเป็นรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวของโรงแรมในพื้นที่ อ.หัวหิน ส่วนชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับผลประโยชน์จากการทำหน้าที่เป็นไกด์ท้องถิ่นหัวละ 100 บาท ต่อนักท่องเที่ยว 1 คน มีคค.เทศก และค่าเช่ายานพาหนะคันละ 750 บาท” นายพงษ์พันธ์กล่าว

นายพงษ์พันธ์กล่าวอีกว่า ในอดีตที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการเช่าพื้นที่จากกรมป่าไม้จำนวน 21,875 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ระยะเวลา 30 ปี และจะหมดสัญญาเช่าในปี 2557 โดยเดิมพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีคำสั่ง 66/23 ในปี 2523 เพื่อให้มวลชนวางอาวุธและเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทย ทำให้ต่อมามีการจัดสรรพื้นที่เช่าออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 มีการจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้าน ต.หาดขาม ในหมู่บ้าน รวมไทย พุบอน และย่านชื่อ เพื่อทำกินรายละ 10 ไร่ 2 งาน โซนที่ 2 ได้กำหนดพื้นที่ร้อยละ 20 ให้มีการปลูกป่าชุมชนเป็นพื้นที่สีเขียว แต่ปัจจุบันถูกบุกรุกเพื่อปลูกสับปะรด ยางพารา และปาล์มน้ำมัน และ โซนที่ 3 แบ่งให้นายทุนเช่าเพื่อทำการเกษตร โดยมีอัตราเช่าไร่ละ 6 สลึงต่อปี อบจ.จะได้ค่าเช่าปีละประมาณ 4 แสนบาท แต่มีปัญหาดูด่างและไม่ยอมจ่ายค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเช่า เพราะมีการนำที่ดินดังกล่าวไปซื้อขายให้กับนายทุนภาคใต้เข้ามาครอบครองพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน

“การเช่าที่ดินรอบอุทยานฯ โดยมีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นและนายทุน ทำให้ข้างป่าที่เข้าไปกินสับปะรด ถูกวางยาพิษตายหลายตัวในปี 2541 และมีการเผาทำลายซากข้างป่า ทำให้เกิดโครงการตามพระราชดำริเพื่อ

ฟื้นฟูสภาพป่า และจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อหลายปีก่อน อบจ.ได้ทำหนังสือคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ แต่ปัจจุบันพบว่ากรมป่าไม้ยังไม่

ได้รับคืนพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด” นายพงษ์พันธ์กล่าว

นายรณชิต สิงหเสมานนท์ ปลัด อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า อบจ.ได้เช่าที่ดินกรมป่าไม้ในสมัยที่นายบุญช่วย ศรีสารคาม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปี 2527 และขณะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่นายก อบจ.โดยตำแหน่ง ต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบพบว่า ผู้เช่าได้ทำผิดเงื่อนไขหลายประการเมื่อ 5 ปีก่อน สม. อบจ.จึงมีมติให้คืนที่ดินดังกล่าวให้กับกรมป่าไม้ แต่ไม่มีหนังสือตอบกลับ กระทั่งเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาได้มีหนังสือจากกรมป่าไม้ แจ้งว่ายังไม่สามารถรับคืนพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยให้เหตุผลว่าจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อรับมอบคืนพื้นที่ทั้งหมด จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ หลังจาก อบจ.ได้ทำเรื่องคืนพื้นที่ป่าแล้ว ก็ไม่มีการดำเนินการเรียกเก็บค่าเช่าแต่อย่างใด

“ล่าสุดพบว่า มีชาวบ้านบางรายมีปัญหาในการทำกินเนื่องจากมีบุคคลอื่นอ้างกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเช่าซึ่งมีการยืนยันจากบรรพบุรุษว่า มีการเช่าจาก อบจ. ขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอ และหากมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ของกลุ่มนายทุน และเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่น เชื่อว่าจะมีปัญหาเป็นอย่างมาก” นายรณชิตกล่าว

นายบุญลือ พูลนิล อดีตหัวหน้าอุทยานกุยบุรี กล่าวว่า หลังจากเมื่อปี 2541 มีปัญหาข้างป่าถูกวางยาพิษในพื้นที่เช่าของนายทุน ซึ่งมีการปลูกสับปะรด ทำให้มีการยึดคืนพื้นที่คืน จำนวน 8,000 ไร่ เพื่อทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับพื้นที่บุกรุกครอบพื้นที่เช่าอีก 4,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่พบซากกระตึงจำนวน 18 ตัว สำหรับการคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ยอมรับว่า จะมีปัญหาในการตรวจสอบการเปลี่ยนสิทธิผู้ครอบครองรวมทั้งกรณีที่นายทุนไม่จ่ายค่าเช่าให้ อบจ. ประจวบคีรีขันธ์

นายพิรพล ประจวบเหมาะ หรือกำนันหมู่ย์ อดีตกำนัน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี กล่าวว่า ปัญหาการเช่าพื้นที่ป่ากุยบุรี มีการทำผิดเงื่อนไขตั้งแต่ช่วงแรกของการเช่า แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความสนใจ โดยเฉพาะเงื่อนไขในการ

ปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เช่าตามระยะเวลาที่กำหนดทดแทนการปลูกพืชไร่ ในขณะที่นายทุนปลูกสับปะรด ยางพารา และปาล์ม น้ำมันเต็มพื้นที่

“ยังมีการแอบอ้างชื่อผม ชณะดำรงตำแหน่งกำนัน เพื่อบุกรุกพื้นที่เพิ่ม โดยปักป้ายจองป่าสงวนแห่งชาติเพื่อขายให้นายทุนต่าง

จังหวัด ขอยืนยันว่าขณะนี้ผมไม่มีที่ดินในพื้นที่เช่าแม้แต่แปลงเดียว” นายพีรพลกล่าว และว่าปัญหาในการตรวจสอบพื้นที่เช่าควรมีความชัดเจนตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งมีช่างป่าหลายตัวถูกทำร้ายจนตายอย่างน่าเวทนาภายในไร่สับปะรดตามขอบชายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และต่อมากลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช่างป่าที่เป็นปัญหาความความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายสมัคร ดอนนาปี ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติฯ ในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีกระทิงป่ากุยบุรี ตาย 18 ตัว พร้อมคณะเข้าสอบข้อเท็จจริงจากนายปริชา วิทยาพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ก่อนลงพื้นที่ทางเหนือของโครงการกุยบุรี บริเวณที่พบซากกระทิงตัวที่ 17 และช่วงบ่ายได้สอบปากคำนายภมล อุ๋นใจ หัวหน้าโครงการกุยบุรีก่อนที่จะสอบข้อเท็จจริงจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชาวบ้านรอบพื้นที่กุยบุรี

นายสมัครเปิดเผยว่า เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายวันแรก โดยจะสอบข้อเท็จจริงและเก็บข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลแต่ละฝ่ายมาวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะเน้นหนักไปที่ประเด็นใด ต้องสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายให้แล้วเสร็จก่อน ทั้งนี้ จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย